

GẶP MẶT DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024...

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận định năm 2024 sẽ còn có những khó khăn, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh cần chủ động sáng tạo...

Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực vươn lên...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và năm đầu tiên của năm 2024...



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cảm ơn và chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu ủng hộ tặng quà tết cho người nghèo.

Đề hiện thực hóa những mong muốn đó, đồng chí đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp phát huy tinh chủ động, sáng tạo, nắm bắt xu hướng phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành và quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

thách thức, tiếp tục thành công và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nhân dịp này, UBND tỉnh tổ chức tôn vinh, trao bằng khen cho Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 tập thể, cá nhân doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

KHÁC DUẤN

HỌP BÁO PHÁT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trường ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự buổi họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài, có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

hội trước ngày phát động cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: tiếp tục khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và tình hình mới...

vững chắc cơ sở, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước trong bối cảnh mới; làm rõ quá trình phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ thực tiễn gần 40 năm đổi mới gắn với đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc... Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi (ngày 24/1/2024) cho đến hết ngày 15/7/2024 (tính theo đầu buổi điện). Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2024 nhân dịp 6 năm Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chấp hành, trách nhiệm, tâm huyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi được phát động nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chấp hành, trách nhiệm, tâm huyết của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, từ đó hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 3...

(Tiếp theo trang 1)

phòng thủ. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải 7.989 tin, bài, phóng sự trên các sản phẩm báo chí, phát hàng trăm chương trình, phóng sự truyền hình, video clip và chương trình phát thanh.

kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu. Tập trung tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; đại hội thi đua quyết thắng các cấp trong LLVT Quân khu giai đoạn 2019 - 2024; hoạt động thi đua và tham gia hội thi, hội thao các cấp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong năm 2023.

nghệ thuật quân chủng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X. Tuyên truyền về công tác quân sự, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, điển tập chỉ huy cơ quan; việc triển khai hiệu quả các mô hình, dự án tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã khen thưởng 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về công tác quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong năm 2023.

VŨ THƯ... (Tiếp theo trang 1)

Huyện phát động cấp ủy, chính quyền tích cực đổi mới nội dung, hình thức, đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư nhằm thu hút và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Vũ Thư phấn đấu đoàn kết, vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

100% CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC... (Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến một số nội dung liên quan đến phân công tổ chức thực hiện, địa điểm tổ chức khai mạc và các môn thi đấu, công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác y tế, kinh phí tổ chức thực hiện... Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh khẳng định, việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng nhằm khuyến khích, động viên học sinh thường xuyên tập luyện thể thao, rèn luyện thể lực, phát triển thể chất toàn diện cho các em; đồng thời, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường, phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao nhằm bồi dưỡng, đào tạo để tham gia cấp khu vực và toàn quốc. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ nội dung công tác, đơn đốc các huyện, thành phố hoàn thành Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm: địa điểm diễn ra Hội khỏe Phù Đổng, cơ sở vật chất, lực lượng tham gia, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các phương án để Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

năng thể thao nhằm bồi dưỡng, đào tạo để tham gia cấp khu vực và toàn quốc. Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát toàn bộ nội dung công tác, đơn đốc các huyện, thành phố hoàn thành Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh gồm: địa điểm diễn ra Hội khỏe Phù Đổng, cơ sở vật chất, lực lượng tham gia, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các phương án để Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh diễn ra an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

THẨM ĐỊNH XÃ ĐẠT CHUẨN... (Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại hai xã, các thành viên trong đoàn thẩm định đã phân tích kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, chỉ ra những điểm mạnh, những hạn chế cần tiếp tục phải khắc phục theo từng tiêu chí ngành, đơn vị mình phụ trách. Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất hai xã An Ninh và Đông Hoàng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao,

đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời yêu cầu hai xã không ngừng quan tâm đầu tư hoàn thiện hơn nữa các tiêu chí nhằm hướng đến xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, ngày 25/1, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh tiếp tục tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Nam Cường (Tiền Hải).

BỘ Y TẾ Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024

Sáng ngày 24/1, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024.

Năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 172.000 ca mắc sốt xuất huyết, 43 ca tử vong. Số ca mắc, tử vong do sốt xuất huyết giảm so với năm 2022. Dịch Covid-19 được kiểm soát, không để bùng phát trong cộng đồng, cơ sở y tế. Trong năm không ghi nhận ca bệnh cúm A (H5N1, H5N6); bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh nguy hiểm, mới nổi được phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý kịp thời không để bùng phát. Các dịch bệnh khác không ghi nhận ổ dịch lớn. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành y tế, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến khó lường, chưa ổn định. Dịp tết, hoạt động giao thương, du lịch tăng, thời tiết thường xuyên có sự biến đổi có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện lây lan các biến thể mới, các dịch bệnh nguy hiểm; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt như kỳ vọng... Mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của Covid-19. Do đó, các bệnh truyền nhiễm, trong đó bệnh lây truyền qua đường hô hấp có thể gia tăng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2023; đồng thời nhấn mạnh tình hình dịch bệnh này chưa ổn định và có những diễn biến khó lường. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch năm 2024 và có các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Sở y tế các tỉnh, thành phố sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại địa phương năm 2024. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan triển khai hiệu quả việc vệ sinh phòng bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch tại trường học, bệnh lây từ động vật sang người... Sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch không để lây lan, bùng phát; thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm công tác thu dung, điều trị cho người bệnh; dự trữ thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ truyền thông của ngành. Cục Y tế dự phòng khẩn trương hoàn thành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2024; phối hợp với các viện, chuyên gia y tế, địa phương có một số dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát để phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân, giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn. Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Cục Y tế dự phòng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

HOÀNG LANGE

Infographic titled 'PHÒNG CHỐNG RÉT HẠI' with 7 numbered tips for preventing frostbite. 1. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết về tình hình rét hại và các hướng dẫn về phòng chống rét. 2. Khi có thông tin về rét hại, chủ động chuẩn bị và dự trữ: - Bạt, nilông... để che chắn cho cây trồng. - Gia cố, che chắn chuồng trại tránh gió lùa, mưa hắt. - Tận dụng áo cũ, chăn cũ, bao tải; dự trữ thức ăn tinh (bột ngô, sắn, cám gạo...); thức ăn thô (rơm rạ, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp...); chất đốt (củi, trấu, mùn cưa...) để sưởi ấm và cung cấp đó ăn cho vật nuôi. 3. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi. 4. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan khuyến nông. 5. Mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. 6. Không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. 7. Không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh. 8. Nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước, tránh để bị ướt. 9. Không nên đi tập thể dục quá sớm hoặc khi trời quá lạnh, đặc biệt đối với người cao tuổi, người bị bệnh lý về hô hấp, tim mạch.